

**รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	นางรัตนา อนุภาสนันท์
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 223/53 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan, USA</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School, Harvard University, USA</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)	2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)	2559 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2559 - 2563
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2555 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกริก	2553 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยรังสิต	2552 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2540 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	2566

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 7 เดือน (กันยายน 2565 - เมษายน 2567)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2566	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน	จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

( กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )